

Thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Những ngày này, không khí thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017) diễn ra sôi nổi ở khắp các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày từ đầu năm, 100% đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động, đề ra các chỉ tiêu thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng, truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh. Đây mạnh thực hiện quyết định của Hội đồng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và các cuộc vận động khác. Tuy nội dung, chỉ tiêu thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị khác nhau song nội dung xuyên suốt là xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017.

Thực hiện đợt thi đua đợt kích "Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao" gắn với ra quân huấn luyện năm 2017, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh duy trì nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo

đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" đối với lực lượng thường trực và "Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả" đối với dân quân tự vệ, dự bị động viên. Các đơn vị chủ động phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Trung tá Trần Văn Huấn, Trưởng ban Dân quân Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đến đầu tháng 4, công tác huấn luyện dân quân tự vệ của 8 huyện, thành phố đều hoàn thành theo đúng kế hoạch. Quá trình huấn luyện diễn ra an toàn, bảo đảm chất lượng, an toàn về người và vũ khí trang bị. Kết thúc huấn luyện, 100% các đơn vị tổ chức hội thao đạt kết quả tốt, tỷ lệ khá, giỏi đều đạt từ 75 - 85%. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thế hệ hôm nay luôn tự hào về chặng đường 70 năm chiến đấu, hy sinh đầy gian nan, thử thách cùng niềm tin sắt đá và những chiến công anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, xứng đáng là một đội quân xung kích cách mạng, đảm đương đầu với thử thách, gian nan hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

(Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh)

tổ chức thành công hội thao trung đội dân quân cơ động các huyện, thành phố đạt kết quả tốt.

Cùng với thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào thi đua luôn kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác hậu cần, kỹ thuật, thực

hiện chính sách hậu phương quân đội. Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành nội dung, tiêu chí thi đua như: bảo đảm hậu cần, nâng cao đời sống của bộ đội, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, ngân sách hậu cần, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện...



Các đơn vị ra quân huấn luyện năm 2017.

THÁI BÌNH Từ ngày 15/4 sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông

Thực hiện Quyết định số 2036 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 2/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được quy hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại mới. Theo lộ trình, Thái Bình nằm trong đợt 2 của việc chuyển đổi mã vùng. Từ ngày 15/4, mã vùng cũ 036 sẽ chuyển thành 0227.

Những ảnh hưởng nhất định

Việc thực hiện các cuộc gọi liên tỉnh từ thuê bao di động hoặc quốc tế đến thuê bao cố định (TBCĐ) sẽ không tránh khỏi bị gián đoạn do chịu tác động của chuyển đổi mã vùng. Người dân, cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp sử dụng TBCĐ sẽ chịu ảnh hưởng nhất định do phải làm lại các sản phẩm có gắn mã vùng trước số TBCĐ như biển quảng cáo, danh thiếp, tờ rơi, bao bì sản phẩm, hàng khuyến mại... Là một doanh nghiệp vận tải uy tín lâu năm, Công ty Cổ phần Hoàng Hà cũng chịu tác động từ việc chuyển đổi mã vùng. Ông Phan Văn Thuận, Trưởng phòng Điều hành taxi Hoàng Hà cho biết: Hiện Công ty có gần 370 đầu xe các loại, trong đó, ngoài xe khách chạy tuyến liên tỉnh, xe buýt, xe cho thuê thì một số lượng lớn là xe taxi. Trước chủ trương chuyển mã vùng, dịch vụ gọi xe taxi chủ yếu thông qua TBCĐ chắc



Cán bộ kỹ thuật VNPT Thái Bình bảo đảm kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi mã vùng.

chấn bị thiệt hại đầu tiên. Ngoài ra, Công ty phải bỏ ra chi phí trung bình 800.000 đồng/xe cho việc sơn sửa, thay đổi quảng cáo các đầu số trên xe. Chi phí in ấn lại các biển quảng cáo tại các điểm chờ xe buýt trong toàn tỉnh và một số biển xe ngoại tỉnh tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh... cũng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Cùng chung tâm trạng đó, anh Nguyễn Văn Dương, một chủ cửa hàng kinh doanh gas tại thành phố Thái Bình chia sẻ: Khách thường gọi đổi gas và các dịch vụ khác theo số TBCĐ của cửa hàng, nay đổi đầu số mã vùng, khách chưa quen đầu số mới gọi không liên lạc được sẽ gọi cửa hàng khác, đồng nghĩa

với việc tôi sẽ bị mất khách. Ngoài ra, chúng tôi phải chi một khoản tiền không nhỏ cho việc in lại biển quảng cáo, tờ rơi, hàng khuyến mại... Biết là khó khăn nhưng trước những lợi ích trong tương lai, người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.

Hướng tới lợi ích dài lâu

Trong những năm qua, do việc chia, tách và hợp nhất một số tỉnh, thành phố, độ dài của mã vùng của Việt Nam không nhất quán, có tỉnh có mã vùng dài 2 chữ số, có tỉnh 3 chữ số thậm chí lên đến 4 chữ số, đầu số cũng chưa có sự thống nhất. Ví dụ như trước đây mã vùng của Hà Nội là 04, Thái Bình là 036, Nam Định lại là 0350, Đăk

Nông là 0501. Điều này không phù hợp với thông lệ viễn thông quốc tế, đồng thời dễ gây nhầm lẫn và khó nhớ cho người sử dụng. Việc chuyển đổi mã vùng nằm trong quy hoạch kho số viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự kiến, sau khi quy hoạch, tất cả các TBCĐ sẽ dồn về đầu số mã vùng 02. Ngoài trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có đầu số với ba chữ số là 024 và 028, tất cả các tỉnh, thành phố còn lại mã vùng sẽ có 4 số và được thống nhất theo vùng địa lý. Ví dụ mã vùng của Hải Phòng là 0225, Hà Nam là 0226, Thái Bình 0227, Nam Định 0228. Sau khi thống nhất lại mã vùng cho thuê bao cố định, kho số quốc gia sẽ dư ra 6 đầu số.

Trong 6 đầu số thu được, đầu số 06 sẽ được dùng cho các dịch vụ mới như: điện thoại internet, điện thoại vệ tinh, dùng cho các cơ quan đảng, nhà nước... 5 đầu số còn lại sẽ là nguồn tài nguyên quốc gia, phục vụ mục đích lâu dài về sau như chuyển thuê bao di động 11 chữ số về 10 chữ số, góp phần hạn chế sim rác, tin nhắn rác... Ngoài ra, việc chuyển đổi mã vùng sẽ giúp độ dài mã vùng được nhất quán, đáp ứng thông lệ quốc tế. Đây là những việc làm cần thiết, mang lại nhiều lợi ích và mang tính bền vững so với những ảnh hưởng tiêu cực gây ra. Những tác động

của việc chuyển đổi mã vùng TBCĐ là có nhưng sẽ không quá lớn và cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn trước khi người dân quen với mã vùng mới.

Ngoài việc chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, để bảo đảm công tác chuyển đổi mã vùng được thông suốt, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên truyền thông, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Bình cho biết: Từ 2 tháng trước, công tác truyền thông đã được VNPT Thái Bình triển khai tới 14 điểm giao dịch, 1.150 điểm bán hàng, trên 110.000 khách hàng sử dụng TBCĐ, tất cả các doanh nghiệp trong tỉnh và nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, qua công việc, email, trên phiếu báo cước, nhắn tin tới các đầu số thuê bao, tờ rơi, băng rôn... Ngoài ra, VNPT Thái Bình còn tiến hành biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong 30 ngày, duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ khi kết thúc việc quay số song song, sau khi kết thúc âm thông báo, các cuộc gọi TBCĐ trên địa bàn Thái Bình chỉ thành công khi người sử dụng quay số theo mã vùng mới 0227.

TẮT ĐẠT

QUỲNH PHỤ 71,1% dân quân tự vệ đạt khá, giỏi



Lực lượng dân quân huyện Quỳnh Phụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Hơn 2.500 dân quân, tự vệ đến từ các xã, thị trấn và khối các cơ quan của huyện Quỳnh Phụ đã tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện trung đội dân quân cơ động và tự vệ năm 2017. Qua kiểm tra các nội dung nhận thức chính trị và thực hành, kết quả có 100% dân quân, tự vệ đạt yêu cầu, trong đó 71,1% đạt khá, giỏi.

Hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; rút kinh nghiệm với những nội dung còn yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

THIÊN AN

Số lượt khám bệnh, chuyển viện tuyến trên tăng cao

Theo tổng hợp từ Sở Y tế, 3 tháng đầu năm, các bệnh viện trong tỉnh đã khám bệnh cho 557.431 lượt người, tăng so với cùng kỳ năm 2016 là 58.614 lượt người. Tuy nhiên, số lượt người bệnh điều trị ngoại trú tăng cao và số lượt điều trị nội trú giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2017, các bệnh viện trong tỉnh đã điều trị ngoại trú cho 44.542 lượt bệnh nhân, bằng 164,6% so với cùng kỳ; số lượt điều trị nội trú là 69.651 lượt bệnh nhân, bằng 94,8% so với cùng kỳ 2016. Theo ngành Y tế, có một số nguyên nhân làm tăng số lượt khám bệnh song số liệu trên thể hiện người dân ngày càng có ý thức cao trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, chủ động đi khám bệnh để phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời.



Khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Quý I/2017, các bệnh viện trong tỉnh đã chuyển tuyến trên 36.416 lượt bệnh nhân, tăng so với cùng kỳ năm 2016 là 20,8%.

Trong số các bệnh viện tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư có số bệnh nhân chuyển tuyến nhiều nhất với 3.721 lượt bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng với 3.231 lượt bệnh nhân. Các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phong da liễu Văn Môn có số bệnh nhân chuyển tuyến không đáng kể. Ở bệnh tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển tuyến 4.976 lượt bệnh nhân, Bệnh viện Phụ sản chuyển tuyến 2.226 lượt bệnh nhân...

HÀ DUNG



Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang triển khai nhiều kỹ thuật mới nhằm hạn chế tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến trên.

TRINH CƯỜNG

Thầy thuốc tâm huyết với nghề

Là cán bộ quản lý, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà luôn đặt lương tâm người thầy thuốc và trách nhiệm công việc lên hàng đầu.

Được phân công theo dõi, chỉ đạo hoạt động trên các lĩnh vực khám bệnh, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng thường xuyên đồng hành cùng đồng nghiệp tìm tòi nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp nhận và triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới trong việc

khám chữa bệnh. Điển hình như hoạt động cận lâm sàng trong những năm qua ở Bệnh viện có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đón tiếp người bệnh, nhận phiếu chỉ định hay bệnh phẩm xét nghiệm được thực hiện khoa học. Hay như việc triển khai tiến hành các kỹ thuật khoa học, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh có độ chính xác cao, mang lại niềm tin, tạo sự hài lòng cho người bệnh.

Ngoài hoạt động chuyên môn, bác sĩ Hưởng còn cùng lãnh đạo Bệnh viện triển khai hệ thống khám bệnh theo đúng

quy trình, tạo thuận lợi cho bệnh nhân đến khám bệnh, bảo đảm trật tự nội phòng, giảm các thủ tục hành chính, rút bớt thời gian chờ đợi của người bệnh, nâng cao chất lượng khám và chẩn đoán bệnh. Tham mưu triển khai các kỹ thuật mới trong khám, điều trị, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị trong chẩn đoán, điều trị, góp phần tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện và mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Bà Lê Thị Thu, xã Thống Nhất cho biết: Những năm gần đây, chất lượng trong khám chữa



Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng siêu âm cho bệnh nhân.

bệnh của Bệnh viện được đổi mới, nâng cao nên chúng tôi rất tin tưởng và yên tâm đến Bệnh viện điều trị.

Nhận thức rõ vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y khoa, bác sĩ Hưởng đã cùng với Hội đồng khoa học Bệnh viện chú trọng, bảo vệ, nghiêm túc nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Bản thân bác sĩ Hưởng ngoài công việc chuyên môn thường ngày luôn dành thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Hưởng chia sẻ: Năm 2015, tôi cùng cộng sự nghiên cứu đề tài khoa học: "Tình hình phẫu thuật PHACO đặt kính nội nhãn điều trị bệnh nhân mờ mắt do đục thủy tinh thể tại khoa 3 chuyên khoa". Năm 2016, ngoài việc

cùng cộng sự tiếp tục nghiên cứu đề tài trên, tôi dành nhiều thời gian để phân tích, đánh giá hoạt động của Bệnh viện và tiến hành nghiên cứu đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, giai đoạn 2017 - 2020". Đề tài của bác sĩ Hưởng đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Với những đóng góp đối với công tác khám chữa bệnh ở địa phương, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của tỉnh, huyện và ngành Y tế.

MAI THƯ